

# ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซียส่งออกยาง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ก.พ. เวลา 10.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 3 ประเทศผู้ผลิตยางได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะแถลงข่าวพร้อมกันเพื่อร่วมมือลดปริมาณการส่งออกยางพารา

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีมติร่วมกันหลังการประชุมจากการประชุมสภาไตรภาคียาง (ITRC) ที่จะลดปริมาณการส่งออกยางพารา 6.15 แสนตันเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-ส.ค. 2559 โดยบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) ได้พิจารณาจากปริมาณการส่งออกของทั้ง 3 ประเทศ ใน 3 ปีย้อนหลัง ตามปริมาณการส่งออกซึ่งไทยส่งออกมากที่สุด จะต้องลดการส่งออกตามข้อตกลงครั้งนี้ 50 % หรือประมาณ 3.2 แสนตัน อินโดนีเซีย 40% หรือประมาณ 2.46 แสนตัน และมาเลเซีย 10 % หรือประมาณ 6.2 หมื่นตัน

นางจินตนา ชัยวรรณการ เลขาธิการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กยท.หารือกับสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยให้ร่วมมือลดการส่งออกตามข้อตกลงนี้ ซึ่งมาตรการนี้ ถ้าหากทำให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นสัก 10 บาทน่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อชาวสวนทั้ง 3 ประเทศ โดยผู้ประกอบการทุกรายพร้อมให้ความร่วมมือ จะลดปริมาณการส่งออก 15% ของผู้ส่งออกรายนั้นๆ ซึ่ง 5 เสือส่งออกจะมีปริมาณการส่งออกในช่วง 6 เดือน จากนี้ ประมาณ 85% ตามส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง

แหล่งข่าว กล่าวว่า การผลิตยางพาราของทั้ง 3 ประเทศเฉลี่ยแล้วออกสู่ตลาดเดือนละ 1 ล้านตัน การลดการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนตันจะคิดเป็น 10% ของผลผลิตดังกล่าว ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอจะทำให้เป็นผลทางจิตวิทยาคนให้ราคายางพาราในตลาดโลกปรับสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของราคายางที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ยาง และผู้ผลิตยางจริง แต่เป็นผลซึ่งนำราคายาง โดยผู้ผลิตไม่สามารถแก้ไขปัจจัยเสี่ยงนี้ได้ การลดการส่งออกยางครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตที่คาดหวังจะทำให้ปัจจัยเสี่ยงนี้ลดลง

## ไตรภาคีเคาะลดส่งออกยาง 6.1 แสนตัน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียาง (ITRC) ที่ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะประกาศลดการส่งออกยางจำนวนทั้งสิ้น 6.15 แสนตัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - ส.ค. 2559 โดยบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) ได้พิจารณาจากการส่งออกของทั้ง 3 ประเทศ ใน 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งไทยมีการส่งออกมากที่สุด จะต้องลดการส่งออกตามข้อตกลงครั้งนี้ 50% หรือ ประมาณ 3.2 แสนตัน อินโดนีเซีย 40% หรือประมาณ 2.46 แสนตัน และมาเลเซีย 10% หรือประมาณ 6.2 หมื่นตัน

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กยท. ได้หารือกับสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยให้ร่วมมือลดการส่งออกตามข้อตกลงนี้ โดยผู้ประกอบการทุกรายพร้อมให้ความร่วมมือ จะลดการส่งออกถลง 15% ของผู้ส่งออกรายนั้นๆ ในขณะที่กรมวิชาการเกษตรที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองการส่งออก จะจับตามองการส่งออกนี้อีกลำดับหากเกิดความไม่ชอบมาพากลก็สามารถระงับการออกใบรับรองได้ มาตรการนี้หากส่งผลให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างน้อย 10% ถือว่าคุ้มค่า

แหล่งข่าวจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ที่ไทยมีปัญหาาราคายางตกต่ำ มีการเสนอในที่ประชุม ITRC ให้

ทั้ง 3 ประเทศใช้มาตรการลดการส่งออกนี้ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะมาเลเซียในปัจจุบันกลายเป็นผู้นำเข้ยางที่สำคัญ ส่วนอินโดนีเซียนั้น มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยมาก แต่ปัจจุบันเมื่อสถานการณ์ราคายางลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรอินโดนีเซียขายได้ต่ำกว่าต้นทุนรวมทั้งไทยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ทั้ง 2 ประเทศจึงเสนอให้ใช้มาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้การผลิตยางพาราของทั้ง 3 ประเทศเฉลี่ยแล้วออกสู่ตลาดเดือนละประมาณ 1 ล้านตัน การลดการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนตันจะคิดเป็น 10% ของผลผลิตดังกล่าว ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอจะทำให้เป็นผลทางจิตวิทยาต่อนให้ราคายางพาราในตลาดโลกปรับสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของราคายางที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นผลมาจาก ราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่ผู้ใช้ยาง และผู้ผลิตยางจริง แต่เป็นผลขึ้นาราคายาง โดยที่ผู้ผลิตไม่สามารถแก้ไขปัจจัยเสี่ยงนี้ได้ การลดการส่งออกยางครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิตที่คาดหวังว่าจะทำให้ปัจจัยเสี่ยงนี้ลดลง

ในขณะที่สต็อกยางที่ระบุว่ามียูอยู่จำนวนมากและหลายแห่งทั้งไทย จีน และญี่ปุ่นนั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่จากสถานการณ์ราคายางที่ลดลงนี้ เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดสต็อกยางขึ้น เป็นข้อมูลของผู้ซื้อที่ใช้บันราคายางเท่านั้น

# ก.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา 10 ปี หวังแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแบบยั่งยืน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2559 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยางพารา เพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนายางพารา สอดคล้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ยางพารานั้น มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) โดยจะพิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะ

เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เอกชน และเกษตรกร พร้อมกันนี้ สศก. จะทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่กรีด ผลผลิต การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในครั้งนี้ จะมีการนำงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเพิ่มมูลค่า แนวโน้มความต้องการของตลาด พืชทดแทนยางพารา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น โดยจะศึกษาแบบอย่างจากประเทศมาเลเซีย และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเข้ามาด้วย

เลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กำลังเร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ. นี้ ซึ่งคณะทำงานฯ จะมียุทธศาสตร์ของคณะทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่กรีด ผลผลิตต่อไร่ให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในเดือน พ.ค. นี้ ก่อนนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปภายในเดือน ก.ค. และนำเสนอ ครม. โดยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรับทราบยุทธศาสตร์ยางพารา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา มติชน น. 10 (5 ก.พ.59)

## กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้อยางทั่วประเทศ เล็งดึงปริมาณซื้อ-ขายยางเพิ่มให้ กยท. เร่งหาหรือผู้เกี่ยวข้องปรับเงื่อนไขรับซื้อยาง

- ThaiPR.net 3 ก.พ. 2559

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้อยาง กระจายครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศเล็งดึงปริมาณซื้อขายยางในโครงการฯ เพิ่มขึ้น ให้ กยท. เร่งหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเงื่อนไขการรับซื้อยางให้สะดวก คล่องตัวขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงความคืบหน้าการรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาลว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อยตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยรับซื้อยางจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. และตั้งเป้าที่จะขยายจุดรับซื้อเพิ่มขึ้นจาก 621 แห่ง ให้ได้ไม่น้อยกว่า 834 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ปลูกยางพารา โดยมีราคารับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสดราคา กิโลกรัมละ 42 บาท และยางก้อนถ้วย ราคา กิโลกรัมละ 41 บาท จำนวนไม่เกินไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 150 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผลการดำเนินการตามโครงการฯ จนถึงขณะนี้ มีปริมาณยางที่รับซื้อแล้วจำนวน 697.64 ตัน จากเกษตรกรจำนวน 7,171 ราย เป็นยางแผ่นดิบจำนวน 264.03 ตัน น้ำยางสดจำนวน 144.76 ตัน และยางก้อนถ้วยจำนวน 288.86 ตัน คิดเป็นเงินที่จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยาง 29.80 ล้านบาท และจากการสำรวจความพึงพอใจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 85 พึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลดังกล่าว

สำหรับปัญหาที่เกษตรกรนำมายกมาขายน้อย มาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยปิดกรีดยางแล้ว ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรเลือกขายให้พ่อค้าในพื้นที่เพราะสะดวกกว่า ความกังวลเรื่องคุณภาพยางของเกษตรกรว่าจะไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด จุดรับซื้อกระจายไม่ทั่วถึง การรับเงินผ่าน บัญชี ธ.ก.ส. ใช้เวลา 2 วัน ปัญหากลุ่ม/สถาบันเกษตรกรไม่สมัครเป็นจุดรับซื้อยางในโครงการฯ เพราะได้รับค่าดำเนินการน้อย แนวทางแก้ไขแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ กยท. รีบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้

เพื่อปรับเงื่อนไขการรับซื้ออย่างให้สะดวกและคล่องตัวขึ้น เปิดจุดรับซื้ออย่างเพิ่มทุกจังหวัด ประสานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตยางได้คุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์การรับซื้อของโครงการฯ และสร้างความเข้าใจให้ชาวสวนยางในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงค่าดำเนินการ ค่าขนส่งให้เหมาะสม เพื่อจูงใจกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรให้สมัครเป็นจุดรับซื้ออย่างในโครงการฯ

สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ได้จ่ายเงินให้ เกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น เจ้าของสวนยางจำนวน 114,029 ครัวเรือน จำนวนเงิน 976,348,125 บาท คนกรีดยางจำนวน 108,997 ครัวเรือน จำนวนเงิน 619,055,850 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 223,026 ครัวเรือน จำนวนเงิน 1,595,403,975 บาท จากข้อมูลการรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 641,694 ครัวเรือน โดย กยท. ลงระบบบันทึกข้อมูลแล้ว 193,937 ครัวเรือน อยู่ระหว่างตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 217,013 ครัวเรือน คาดว่าจะบันทึกในระบบครบภายในสิ้นเดือนนี้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 230,744 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการและให้ความสำคัญการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ให้โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการช่วยเหลือเท่าเทียมและเป็นธรรม เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเต็มที่โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มาร่วมตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ยังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร ป้องกันการสวมทะเบียน หรือการเวียนเทียน จึงมั่นใจได้ว่า เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือจะถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. อย่างเป็นธรรม ทว่าถึงแน่นอน ซึ่งการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยตรง

## สั่ง กยท. สรุปลุอุปสรรคโครงการนี้ เพื่อปรับปรุงจตุรรับซื้อให้เกษตรกร



3 ก.พ. 59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อยางพารา 1 แสนตันในราคาขึ้นน้ำตาลด กิโลกรัม 45 บาทว่า ล่าสุดบอร์ดกยท.มีมติในกรณีเงินการช่วยเหลือจัดซื้ออย่างขอให้สำนักงานประมาณ และกระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณา นำเสนอกรม.ในสัปดาห์หน้า

ในกรอบวงเงินทั้งหมดกว่า 5 พันล้านบาท ในขณะที่ตนได้สั่งการให้กยท.สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในโครงการนี้มาทั้งหมดเพื่อปรับปรุงจตุรรับซื้อและอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรมากขึ้น ซึ่งเท่าที่ตนติดตามทางภาคอีสานและภาคเหนือใกล้ปิดกริดแล้ว ไม่มีน้ำยางขึ้นออกมาขาย ส่วนภาคใต้มีฝน รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกษตรกรมาร่วมโครงการน้อย เพราะไม่ได้รับเงินสด เป็นปัญหาเกษตรกรรายย่อยที่นำน้ำยางสดใส่เกลลอนมาขายรายละ 20 ลิตรเข้าอยากได้เงินสด กำลังพิจารณากันอยู่โดยมีเป้าหมายรับซื้อจากเกษตรกรสวนยางรายย่อย 1 ล้านราย เกษตรกรสามารถมาใช้ขายยางรายละ 150 กก.ในฤดูกาลเปิดกริดหน้ายังมีเวลาใช้สิทธิได้ถึง 30 มิ.ย.

ในส่วน จตุรรับซื้อขยายไปมาจาก 621 แห่งเพิ่มให้ครบ 834 แห่ง โดยวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.ตนจะเดินทางลงไปจตุร รับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรด้วยตนเอง

สำหรับปริมาณการรับซื้ออย่างมาแล้วจำนวน 697.64 ตัน จากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 7,171 ราย เป็นยางแผ่นดิบ 264.03 ตัน น้ำยางสด 144.76 ตัน ยางก้อนถ้วย 288.86 ตัน เป็นเงินที่จ่ายให้เกษตรกรสวนยาง 29.80 ล้านบาทและจากการสำรวจเกษตรกรสวนยางมีความพึงพอใจโครงการรับซื้อ ร้อยละ 85 ในส่วนความคืบหน้าจ่ายเงินไร่ละ 1,500 บาท ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง 114,029 ครัวเรือน จำนวนเงิน 976,348,125 บาท คนกรีดยาง จำนวน 108,997 ครัวเรือน จำนวนเงิน 619,055,850 บาท รวมทั้งสิ้น 223,029 ครัวเรือน วงเงิน 1,595,403,975 บาท

จากข้อมูลการรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 641,694 ครัวเรือน โดยกยท.ลงบันทึกข้อมูลแล้ว 193,937 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 217,013 ครัวเรือน คาดว่าจะบันทึกระบบครบภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร อีก 230,744 ครัวเรือน



### ● แจงคืบหน้าช่วยเหลือชาวสวนยาง

กทม.-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเข้ารับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาลว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการเปิดจุดรับซื้อยาง จำนวน 834 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามโครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย ยางแผ่นดิบชั้นสาม 45 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย 42 บาท/กก. น้ำยางดิบ 41 บาท/กก. จากผลการดำเนินการขณะนี้พบว่ามีการรับซื้อยางแล้วจำนวน 141.63 ตัน จากเกษตรกรจำนวน 1,429 ราย แบ่งเป็นยางแผ่นดิบจำนวน 84.27 ตัน น้ำยางสดจำนวน 10.80 ตัน ยางก้อนถ้วย จำนวน 47.29 ตัน

# กบง.ลดแอลพีจี2บาท/กิโล หอย120ล.ฉบับ-จองเกลียง

กบง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ชี้ ศก.ไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มี  
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจคู่ค้าต่างประเทศแนวโน้มชะลอตัว ภาคธุรกิจ  
ท่องเที่ยวประเมินช่วงตรุษจีนทัวร์แดนมังกรเข้าไทย 4 แสนคน สะพัด  
หมื่นล้าน หวังแค่รักษาระดับเท่าปีก่อนพอใจแล้ว (อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 1 ลดแอลพีจี

### กบง.ยีนดอกเบี้ยนโยบาย1.5%

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ภายหลังจากประชุมนายจาตุรนต์ ฉันทวังษ์ เลขาธิการ กบง. กล่าวว่า การคงอัตราดอกเบี้ยเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ฟื้นตัวดีขึ้น ขณะที่ปี 2559 ประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่เป็นการฟื้นตัวไม่ทั่วถึง โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะยังใกล้เคียง 3.5% ที่ประเมินไว้เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยแรงขับเคลื่อนมาจากอุปสงค์ในประเทศ

คือการใช้จ่ายภาครัฐที่ทำได้ดี จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ด้านปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด มีผลต่อเศรษฐกิจคือ ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำลง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั้งจีนและอาเซียน และเศรษฐกิจสหรัฐได้ต่ำกว่าคาด รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับต่ำจากราคาน้ำมัน ซึ่งกบง.มองว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงต่ำกว่าการประมาณการครั้งก่อนที่อยู่ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะยังมีผลต่อการส่งออก

### เงินเพื่อยังมีแนวโน้มลดต่ำ

นายจาตุรนต์กล่าวว่า แรงกดดันเงินเพื่อลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง

ต่ำมากขึ้น อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบในปัจจุบันจะทยอยปรับสูงขึ้น และมี

แนวโน้มจะกลับเป็นบวกในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเงินฝืดมีจำกัด เนื่องจากอุปสงค์ยังขยายตัวและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวก สะท้อนว่าราคาสินค้าออกกลุ่มพลังงานส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะปานกลางของสาธารณชน

“เงินเฟ้อยังเป็นกรอบเป้าหมายหลักในการดำเนินนโยบายการเงิน แต่มองไปในระยะข้างหน้าแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น และประเมินว่าระยะหนึ่งจะปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ไม่ถือว่าเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ และการบริโภคยังมีต่อเนื่อง” นายจาตุรนต์กล่าว

### กบง.เคาะลดแอลพีจี2บ./กก.

ที่กระทรวงพลังงาน มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมว่า มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาแอลพีจีขายปลีกเดือนกุมภาพันธ์ลดลงประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 20.29 บาทต่อ กก. หรือลดลง 30 บาทต่อถังขนาด 15 กก. (อ่านรายละเอียด น.8)

### ทัวร์จีนทะลักช่วงตรุษจีน4แสนคน

นายวิจิตต์ ประกอบโกศล ประธานกลุ่มบริษัท ซี.ซี.ที. กรุ๊ป ในฐานะนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวของทัวร์จีนยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การขยายตัวอาจไม่ร้อนแรงเท่าตรุษจีนปีที่ผ่านมา เพราะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจจีนที่เติบโตชะลอตัว ประกอบกับภาวะค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง คาดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวชาวไทย 4 แสนคน สร้างรายได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท ขณะยอดนักท่องเที่ยวจีนตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่ามีกว่า 9 แสนคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้รวม 3 หมื่นล้านบาท ส่วนทั้งปี 2559 คาดว่าอยู่ที่ 9.5 ล้านคน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 2.5 แสนล้านบาท ไม่ถึง 10 ล้านคนตามเป้าหมายของรัฐบาล

“สถานการณ์ยอดจองแพคเกจทัวร์ไทยช่วงตรุษจีนปีนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะนิ่งแล้ว โดยนัก

ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากับเที่ยวบินประจำมากขึ้น ทำให้ตัวเลขเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลต์) ไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาเศรษฐกิจของจีน ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวของชาวจีน เพราะตัวเลขการใช้จ่ายต่อหัวกลับเพิ่มขึ้น เพราะไทยมุ่งส่งเสริมตลาดกลุ่มใช้จ่ายสูง” นายวิจิตต์กล่าว

### ชี้ปัญหาศก.จีนเริ่มส่งผล

นายสุรวิทย์ อัครวรมงคล อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ธุรกิจทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้า (อินบาวด์) ซึ่งทำตลาดจีน ประเมินในทิศทางเดียวกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนน่าจะทำได้เท่ากับปีก่อน หากรักษาระดับไว้ได้ก็น่าพอใจแล้ว เนื่องจากขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจในจีนเริ่มส่งผลกระทบต่อชาวจีนเป็นปัจจัยลบต่อเนื่อง ทำให้สายการบินเริ่มลดจำนวนเที่ยวบินลง ขณะที่การเดินทางในช่วงตรุษจีนนั้น ตามปกติจะมีราคาแพงกว่าช่วงอื่น ชาวจีนจึงระมัดระวังการใช้จ่าย และปรับแผนการเดินทางไปเที่ยวในประเทศแทนเป็นส่วนมาก

นางศรีสุดา วณิบุญญศักดิ์ รองผู้จัดการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ยอดจองตลาดจีนเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนนี้ไม่ก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากใจ โดย ททท.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตลาดว่าเป็นเพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่



เปลี่ยนไป หันไปนิยมจองแพคเกจทัวร์แบบ กระชั้นชิด (ลาคัสต์ มินิท) มากขึ้น หรือเป็น เพราะภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

### เพิ่มสลากรจอง-ชื่อยังหมดเร็ว

ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พล.ต.ฉลองรัฐ นาควาฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยจองและซื้อสลากวันนี้ ผ่านธนาคารกรุงไทยพบว่า สลาก 3.13 แสนเล่มคู่ หรือกว่า 62.6 ล้านฉบับ จากทั้งหมด 120 ล้านฉบับ ใช้เวลารวม 48 นาที มีผู้ได้สลาก 62,614 ราย เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนที่ได้สลาก 46,596 ราย

"แม้ว่าครั้งนี้สลากจองและซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านฉบับ แต่ผู้ค้ายังให้ความสนใจมาจองซื้อหมดในเวลาอันรวดเร็ว แบ่งเป็นสลากซื้อสำหรับงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ กว่า 1.13 แสนล้านบาท หรือ 22.6 ล้านฉบับ หมดภายในเวลา 21 นาที สลากจองสำหรับงวดวันที่ 1 มีนาคม 2559 จำนวน 2 แสนเล่ม หรือ 40 ล้านฉบับ หมดในเวลา 27 นาที" พล.ต.ฉลองรัฐกล่าว

### ขอดูผลพิมพ์เพิ่มอีก3งวด

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า หลังจากนี้จะติดตามการขายสลากหลังจากพิมพ์เพิ่มเป็น 120 ล้านฉบับว่าจะเป็นอย่างไ คิดว่างวดนี้ยังขายดีเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน มักนิยมซื้อไปแจกและเลี้ยงโชคตนเอง หากขายดีอย่างต่อเนื่องไปอีก 2-3 งวด คณะกรรมการสลากฯอาจพิจารณาพิมพ์สลากเพิ่มอีก แต่ถ้าขายไม่หมดอาจลดลงตามจำนวนความต้องการผู้ซื้อ

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า สำนักงานสลากฯ ได้เปลี่ยนระบบขายใหม่มาเป็นระบบซื้อมากขึ้น งวดหน้าสลากซื้อจะเพิ่มเป็น 26 ล้านฉบับ และลดสลากจองเหลือ 36 ล้านฉบับ เพื่อตัดวงจรของพ่อค้าคนกลาง รวมถึงจะส่งทีมออกไปตรวจสอบสวนว่าผู้ที่ซื้อไปขายเองหรือไม่ หากไม่ขายเองจะต้องตัดสิทธิ์ในการจองและซื้อ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะเห็นตัวเลขและรายชื่อผู้ที่จะถูกตัดสิทธิ์ว่ามีจำนวนเท่าใด

(อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 11

### ลดแอลพีจี

### สรุปมีผู้จอง-ซื้อได้เกินครึ่ง

พล.ต.ฉลองรัฐกล่าวว่า นอกจากนี้ การเปลี่ยนเงื่อนไขที่ต้องใส่เงินเท่ากับจำนวนที่จะจองและซื้อเข้าไปในบัญชีธนาคารกรุงไทย ช่วงเวลา 18.00 น. ก่อนทำรายการ 1 วัน หรืองวดนี้ต้องใส่เงินเวลา 18.00 น. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พบว่ามีผู้ใส่เงินไว้ในบัญชี 1.12 แสนราย จากจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 1.72 แสนราย ในจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ทำรายการนั้น เทียบกับจำนวนที่จองและซื้อได้ 6.2 หมื่นราย คิดเป็น 56%

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การจองและซื้อครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าสัดส่วนการซื้อผ่านเน็ตแบงก์สูงขึ้น จากการพัฒนาให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย ซึ่งเริ่มใช้ครั้งนี้เป็นงวดแรก ส่งผลให้สัดส่วนการซื้อและจองผ่านทางเน็ตแบงก์อยู่ที่ 32% จากงวดก่อน 12.5% โดยงวดนี้กว่า 80% เป็นการดำเนินการผ่านแอปฯ ขณะที่ผ่านเอทีเอ็มอยู่ที่ 40% จากงวดก่อน 82.3% ส่วนทางสาขาซื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น 28% จากงวดก่อน 5.3% เนื่องจากมีการปรับเวลาการซื้อผ่านเอทีเอ็มและเน็ตแบงก์ให้ช้าลง 15 นาที จากเดิมให้ซื้อได้ 08.00 น. เป็น 08.15 น. เพื่อให้สอดคล้องกับเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดเวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการ คนแก่ที่ไม่ชินกับระบบเอทีเอ็มและคอมพิวเตอร์

### เขียงรายฝ่าหนาวรอ-จองคึกคัก

ด้านบรรยากาศการจองซื้อสลากของผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ยังคงคึกคักเช่นเดียวกับทุกงวดที่ผ่านมา บางรายมาเผ้ารอตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และมีผู้ค้าได้รับสลากไปจำหน่ายมีเพิ่มมากขึ้น อาทิ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเขียงราย หน้าตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครเขียงราย

กลุ่มผู้ค้าสลากหลายคนมานอนค้างคืนรอตั้งแต่คืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น ส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ มีตู้เอทีเอ็มจำนวนมาก พบว่าเมื่อถึงเวลาเปิดให้ดำเนินการ กลับไม่สามารถลงทะเบียนจองผ่านระบบออนไลน์ของตู้เอทีเอ็มได้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องแก้ปัญหาโดยระดมเจ้าหน้าที่มาให้บริการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความพอใจให้กับผู้ค้าสลาก

### พิษณุโลกปิดหลักรอ2คืน

ที่ จ.พิษณุโลก บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก อ.เมือง มีผู้ค้าประมาณ 20 คนมาเข้าคิวรอจองสลาก โดยนางอำพร กลิ่นอุย อายุ 64 ปี และบุตรสาว น.ส.ธันวาทร์ กลิ่นอุย ชาว ต.อรัญญิก บอกว่ามานอนรอ 2 คืนแล้ว และได้คิวสั่งจองเป็นลำดับแรก ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมารอให้บริการตั้งแต่เช้า กระทั่งถึงเวลาเปิดทำการ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที สามารถให้บริการผู้ค้าได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่พอใจ เนื่องจากไม่ผิดหวังเหมือนงวดที่ผ่านมา

ที่ จ.อุตรดิตถ์ บริเวณตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย หน้าประตูทางเข้าเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบผู้ค้าสลากมาจองตรออ กางมุ้งนอนท้ายรถตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เพื่อจองสลากเป็นคิวแรก ขณะที่บริเวณตู้เอทีเอ็มหน้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ พบผู้ค้ามานั่งรอเป็นคิวแรกตั้งแต่เย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์

นางณัฐพร เหลืองวิชัยพาณิชย์ อายุ 66 ปี กล่าวว่า ผู้ค้าในพื้นที่ ต้องนำเก้าอี้มาวางจองคิวซื้อสลาก เพื่อกันแม่ค้าจากต่างถิ่น เช่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีผู้ค้าเกือบร้อยคน เดินทางมาจองซื้อสลากจากตู้เอทีเอ็ม

### โคราชตู้เอทีเอ็มขัดข้อง

ที่ จ.นครราชสีมา มีตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย รวม 216 จุด เปิดบริการจองซื้อล่วงหน้ามากที่สุด ในภูมิภาค มีผู้ค้ามายืนรอตั้งแต่เช้าท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น บางรายได้ตระเวนตรวจสอบถามสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้บริการในจุดที่ไม่มีผู้จอง ส่วน

ใหญ่เป็นตู้เอทีเอ็มตามชานเมืองและหน้าสถานีราชการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ใช้บริการทำรายการมากกว่าปกติ ธนาคารจึงอำนวยความสะดวกเปิดให้จองผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

นายอรชุน มุมอ่อน ผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา กล่าวว่า วันที่สาขานครราชสีมา มีผู้สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มได้ 5 ราย สาเหตุเกิดสัญญาณขัดข้อง เนื่องจากมีการใช้บริการพร้อมกันหลายจุด ธนาคารจึงเปิดให้ทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์บริการ สามารถสั่งซื้อและจองได้ 51 ราย

### ไวพ้อค้าตระเวนข้ามถิ่นจอง

ที่ จ.บึงกาฬ มีประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ค้าสลากจากหลายจังหวัด อาทิ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู มาเข้าคิวรอหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ และตู้เอทีเอ็มตามต่างๆ ในตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ค้าใน จ.บึงกาฬอย่างมาก

นายประวิทย์ สุภา พ้อค้าสลากชาวอำเภอวังสะพุง จ.เลย กล่าวว่า ที่ จ.เลย อุดรธานี และหนองบัวลำภู มีประชาชนไปรอสั่งซื้อ

สลากเต็มไปหมด จึงต้องมาที่ จ.บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ซึ่งลำบากมาก และเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร อยากรอขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ เนื่องจากระบบปัจจุบันยังจองซื้อได้ลำบาก

ที่ จ.นครพนม มีความวุ่นวายเกิดขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มผู้ค้าสลากต่างแย่งจองคิวเพื่อกดเอทีเอ็ม รวมทั้งมีผู้ค้าต่างถิ่นมาเข้าคิวจองด้วย ทำให้ผู้ค้าในพื้นที่บางรายต้องกางเต็นท์นอนรอ รวมถึงติดป้ายจับจองคิว ขณะที่บางจุดตู้เอทีเอ็มระบบขัดข้อง ไม่สามารถจองได้

### บิกฉัตรเพยซื้ออย่างได้ไม่ถึง30ล.

ขณะที่การดำเนินมาตรการของรัฐบาลในการรับซื้ออย่างพาราโดยตรงจากชาวสวนยาง

บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ชาวสวนยางนำผลผลิตมาขายให้กับจตุรัสซื้อของทางการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้มีปริมาณยางที่รับซื้อแล้วจำนวน 697.64 ตัน จากเกษตรกร 7,171 ราย เป็นยางแผ่นดิบจำนวน 264.03 ตัน น้ำยางสดจำนวน 144.76 ตัน และยางก้อนถ้วยจำนวน 288.86 ตัน คิดเป็นเงินที่จ่ายให้ชาวสวนยาง 29.80 ล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ปัญหาที่เกษตรกรนำยางมาขายน้อย เนื่องจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยปิดกรีดยางไปแล้ว ประกอบกับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเลือกขายให้พ่อค้าในพื้นที่มากกว่า เพราะสะดวกและการรับเงินรวดเร็วกว่า ขณะที่จตุรัสซื้อกระจายไม่ทั่วถึงที่สำคัญคือการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เวลา 2 วัน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งเป้าที่จะขยายจตุรัสซื้อเพิ่มขึ้นจาก 621 แห่ง ให้ได้ไม่น้อยกว่า 834 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ปลูกยาง

### จิกยท.เร่งปรับแผน

“กระทรวงเกษตรฯสั่งการให้ กยท.เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้ เพื่อปรับเงื่อนไขยางให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยให้เปิดจตุรัสซื้ออย่างเพิ่มทุกจังหวัด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเข้าใจขั้นตอนและผลผลิตยางได้คุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์การรับซื้อของโครงการ เข้าใจว่าเกษตรกรต้องการเงินสด แต่รัฐต้องจ่ายผ่าน ธ.ก.ส. เพื่อความถูกต้องแม่นยำ แต่เบื้องต้นได้พยายามปรับให้มีการจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรวันต่อวัน เพื่อความรวดเร็วมากขึ้น” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า สำหรับงบประมาณช่วยเหลือการรับซื้ออย่างนั้น ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอขอประมาณเพิ่มเติมเพื่อซื้ออย่างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

# เกษตรกร'เมืองคอน'สุดทน ไล่บีก'กษ.-กยท.'แก๊ยงเหลว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ อ.นาบอน อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.ถ้าพรณรฯ

ต่อ : ยาง -หน้า 7

## ยาง

จ.นครศรีธรรมราช 12 คน นำโดย นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมผู้กรีดยาง และ ชาวสวนยางรายย่อย นายกมล ทองขาว เกษตรกรรายย่อยรายย่อย นายชวาท รายย่อย อ.ทุ่งใหญ่ และนายหวัด เพชรกาญจน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีต ส.อบจ.นครศรีธรรมราช เขต อ.นาบอน รวมตัวกันหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช (สกย.) ด.ปากแพรก เรียกร้องให้นายเซอร์ ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากโครงการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรรายละ 1,500 บาท และมาตรการการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัมล้มเหลว ไม่ได้ช่วยเกษตรกรจริง

โดยนายมนัสกล่าวว่ เนื่องจากโครงการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรรายละ 1,500 บาท และโครงการที่รัฐบาลรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัม ดำเนินการ เกิดสะดุด ไม่สามารถขับเคลื่อนไปตามระยะเวลาที่รมว.เกษตรฯสั่งการให้จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรภายในวันที่ 31 มกราคม แต่จนถึงขณะนี้เลยกำหนดไปแล้ว 3 วัน ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมาก ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว จากนั้นไปทางกลุ่มจะส่งทีมงานลงพื้นที่ เพื่อสำรวจรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินและจะกำหนด

การเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ขณะที่นายหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีรัฐซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกรนั้น เป็นเพียงการซื้อยางแบบชื้อนำและแทรกแซงราคาในตลาด ไม่ได้เกิดผลดีกับเกษตรกรรายย่อยเท่าที่ควร และโครงการนี้มีเป้าหมายเพียงเพื่อดีงให้ราคาของพาราสูงขึ้นชั่วคราว เมื่อเงินที่รัฐบาลกำหนดมาชื้อหมด หรือสิ้นสุดโครงการเมื่อใด เชื่อแน่วราคาของจะลดลงแน่นอน

“ฉะนั้น การแก้ปัญหาการค่างทั้ง 2 มาตรการ จึงถือว่าคิดวัดประสงค์ และล้มเหลวสิ้นเชิง จึงขอเรียกร้องให้ นายเซอร์ ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่กยท. ลาออกจากตำแหน่ง ส่วนรมว.เกษตรฯถ้าสั่งการอะไรไม่ได้ ก็ขอให้พิจารณาตัวเองด้วยการลาออกเช่นกัน” นายหวัด กล่าว

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยความคืบหน้าการรับชื้อยาง 1 แสนตัน ในราคาชื้อนำตลาดกิโลกรัม 45 บาท ตามนโยบายช่วยชาวสวนยางของรัฐบาลว่ บอร์ด กยท. มีมติให้สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลังเสนอกรม.พิจารณางบประมาณที่ใช้ชื้อชื้อยางจากเกษตรกร วงเงินกว่า 5 พันล้านบาท ขณะที่คนสั่งให้กยท.สรุปปัญหาอุปสรรค ซึ่งเท่าที่ติดตามภาคอีสานและภาคเหนือใกล้ปิดกรีดแล้ว ไม่มีน้ำยางออกมาขาย ส่วนภาคใต้มีฝน รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกษตรกรมาร่วมโครงการน้อย เพราะไม่ได้รับเงินสด ส่วนจุดรับชื้อขยายเพิ่มจาก 621 แห่งครบ 834 แห่งแล้ว โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ คนจะลงพื้นที่จ.ตรัง รับฟังชื้อเรียกร้องจากเกษตรกรโดยตรง



☒ **ตรวจเยี่ยม.....**พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม  
สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต่้ จำกัด เพื่อติดตามการซื้อขายยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ณ สหกรณ์  
กองทุนสวนยางนาแต่้ จำกัด ต.นาแต่้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันก่อน

ที่มา เดลินิวส์ น. 22 (5 ก.พ. 59)

# ชงรัฐเพิ่มค่าตอบแทนซื้อขาย

## เปิดรับซื้ออีก 800 แห่งทั่วประเทศ ป.ช.เข้มปอวชำระรับจำนำข้าว

**วชิระกฤต** เกษตรฯ เล็งเพิ่มค่าตอบแทนสถาบันเกษตรกร เปิดจุดรับซื้ออีก 800 แห่ง

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังได้ลงพื้นที่ตรวจจุดรับซื้อข้าวของสหกรณ์การเกษตรบ้านหนองคล้า และสหกรณ์การเกษตรบ้านคลองโตนพัฒนา ต.เขาวีเทศ อ.วังวิเศษ จ.ตรังว่า สาเหตุที่สถาบันเกษตรกรทั่วประเทศเปิดจุดรับซื้อข้าวพาราคตามโครงการแทรกแซงราคาของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-30 มิ.ย. 2559 จำนวน 1 แสนต้น ไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เนื่องจากได้เงินค่าตอบแทนน้อยแค่ 1% ทำให้มีรายจ่ายไม่คุ้มทุน

นางจินตนา กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้อยู่ระหว่างฤดูกาลปิดกรีดยาง แต่หากถึงฤดูกาลเปิดกรีดยางอีกภายใน 3-4 เดือนข้างหน้าก็เตรียมจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับสถาบันเกษตรกรมากกว่าเดิม หรือให้มีรายได้คุ้มกับการลงทุน ขณะเดียวกันจะผลักดันให้เพิ่มจุดขายให้ได้มากที่สุด เพื่อ

รองรับปริมาณน้ำยางที่ออกสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมาก โดยจะขอเพิ่มจุดรับซื้อให้ได้มากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ จากปัจจุบันเปิดรับซื้อได้เพียง 265 จุดเท่านั้น

ด้าน นายบุญจง จีนันต์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านหนองคล้า กล่าวว่า ปัญหาที่เกษตรกรไม่ค่อยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้เกษตรกรขายยางได้รายละเอียดไม่เกิน 150 กิโลกรัม ถือน้อยเกินไป และเงินก็ล่าช้าจึงอยากให้เร่งขยายการรับซื้ออย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นพร้อมลดขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น

ขณะที่ วาที่ ร.ต.สมบัติ พูลสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำ จ.พิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลจุดรับซื้อข้าวที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง เพื่อป้องกันมิให้ประวัติศาสตร์ชำระเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา

นายอภิชน กระจ่างแสง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ใน

เขตพื้นที่ จ.พิจิตร มีเกษตรกรทั้งหมด 136 ครัวเรือน ปลูกยางพาราบนพื้นที่จำนวน 1,666 ไร่ โดยได้เปิดกรีดยางไปแล้วจำนวน 825 ไร่ หรือจำนวน 102 ครัวเรือน สำหรับราคาที่ได้รับซื้อเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมาสูงกว่าราคาท้องตลาดจำนวน 2-5 บาท/กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกรที่มียางพาราออกเหนือจากที่จะเข้าโครงการก็ต้องนำไปขายตามกลไกของตลาด ซึ่งขณะนี้ทราบว่ายางแผ่นดินแห้งรับซื้อกันอยู่ที่ 38 บาท/กิโลกรัม แต่ยกก่อนถัวรับซื้อกันอยู่ที่ 20 บาท/กิโลกรัม

นายทองจันทร์ แสงบูรณย์ เกษตรกร ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กล่าวว่า เกษตรกรรู้สึกพึงพอใจกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งครอบครัวมีอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่ปลูกสวนยางเป็นรายได้เสริม เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ได้นำยางก้อนถ้วยมาขายก็ได้เงิน 4,000 กว่าบาท จึงอยากฝากถึงรัฐบาลขอให้ดูแลชาวสวนยางต่อเนื่อง ■

“บุญใจ” เข้าเวร  
โหลกข้าว ประจำวัน  
พฤษภาคมที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559..... ■ ผู้รู้  
ในวงการค้าขายพารา



## โหลกข้าว ดำทุกข

และสินค้าคอมมูนิตี้ ที่มีการซื้อขายล่วงหน้า บ่นเสียดาย มาตรการ  
ช่วยเหลือชาวสวนยางของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ขึ้นต้นไว้ดีแล้ว แต่สุดท้ายกลไกของรัฐกลับไร้น้ำยา ราคายางที่พุ่ง  
ขึ้นตอนแรกทำท่าจะไปได้ดี สุดท้ายกลับเหี่ยวเฉา สะท้อนให้เห็นคน  
ของรัฐไม่รู้ ไม่เข้าใจกลไกตลาดยางพาราแม้แต่เล็กน้อย..... ■ รู้ทั้ง  
รู้ยางพารามีการซื้อขายล่วงหน้า ราคาจะขึ้นจะลงส่วนหนึ่งมาจาก  
การปั่นราคาในตลาดล่วงหน้านี้แหละ ในมุมมองแบบต้นๆ มัน  
คือจุดอ่อนของยางพารา แต่ถ้ายืนมองจากอีกมุมมอง เลิศวังพง อดีต  
ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.)  
กลับมองมันคือจุดแข็ง ยางปั่นราคาได้ ในเมื่อรัฐมีสรรพสิ่งที่พร้อม  
กว่าเอกชน ทำไมจะออกมาปั่นราคาบ้างไม่ได้ มาตรการเริ่มต้นทำ  
ไว้ดี สุดท้ายไม่เป็นท่า เพราะชาวสวนยางไม่สนใจที่จะนำยางมาขาย  
ให้โครงการ สาเหตุมาจากวิธีคิดแบบเดิมๆ คือ จะช่วยเกษตรกรให้  
ครบทุกคน ได้ทั่วถึง ซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทำได้..... ■ ถ้าจะ  
ให้ได้ผล อดีตรประธาน ชสยท. แนะนำเทคนิคการตลาด สานต่อ  
มาตรการของ พล.อ.ประยุทธ์ ในเมื่อราคา 45 บาท ไม่จูงใจให้นำ  
ยางมาขายให้รัฐ ก็ต้องรู้จัก อัดปรับราคา รับซื้อขึ้นไปเรื่อยๆ ทอย  
ขึ้นไปตามสถานการณ์ เพื่อดึงให้ชาวสวนเอายางมาขายให้รัฐมากขึ้น  
เพื่ออย่างที่พ่อค้าจ้างจะซื้อไปส่งมอบตามสัญญาล่วงหน้าจะได้ลดจำนวน  
ลง สิ่งที่มาพ่อค้าจะกลัวว่ายางจะขาดตลาด หายางส่งมอบได้  
ไม่ครบ ความน่าเชื่อถือของลูกค้าในต่างประเทศจะหมดไป ในที่สุด  
พ่อค้าจะรีบดาหน้ากันมาให้ราคา แย่งซื้ออย่างแข่งกับรัฐ ราคายาง  
ในตลาดจะพุ่งขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ที่สำคัญ กลวิธีนี้ยังทำให้รัฐไม่ต้อง  
แบกรับภาระมากขึ้น ยางจะไม่ไหลเข้ารัฐมาก เพราะเอกชนจะรีบ  
กว้านยางไว้ในสต็อกก่อนที่ยางจะแพงไปกว่านี้  
เข้าใจแล้วช่วยคิดใหม่ทำใหม่ด้วย.

บุญใจ